

Báo cáo minh bạch Năm 2024

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam



EY

Building a better
working world

Nội dung

Giới thiệu về cơ cấu tổ chức quản lý và loại hình doanh nghiệp.....	3
Hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ.....	6
Nội dung, lịch trình và phạm vi thực hiện kiểm tra, soát xét đảm bảo chất lượng trong năm.....	8
Thuyết minh về việc đảm bảo tính độc lập của tổ chức kiểm toán	10
Thuyết minh về tình hình đào tạo và cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên hành nghề	11
Các thông tin tài chính	12
Thông tin về cơ sở xác định thu nhập cho Ban Tổng Giám đốc.....	16
Phụ lục 1: Danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận	19
Phụ lục 2: Danh sách đơn vị có lợi ích công chúng đã được kiểm toán	21



Giới thiệu về cơ cấu tổ chức quản lý và loại hình doanh nghiệp



Giới thiệu về cơ cấu tổ chức quản lý và loại hình doanh nghiệp

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam) là công ty thành viên thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, tiểu khu vực Đông Nam Á (ASEAN) của mạng lưới EY Toàn cầu. Trong mạng lưới EY Toàn cầu, Ban Quản trị Tiểu khu vực ASEAN là cấp quyết định cao nhất chịu trách nhiệm giải trình, thực thi các chiến lược quản trị bao gồm kiểm soát chất lượng và quản trị rủi ro, phát triển thị trường, đảm bảo tăng trưởng và nguồn nhân lực cho các công ty thuộc khu vực Đông Nam Á trong đó có EY Vietnam.

Cơ cấu tổ chức quản lý của EY Vietnam:

▶ Tên tổ chức kiểm toán được chấp thuận:	CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM
▶ Trụ sở chính:	Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
▶ Số điện thoại:	+84 28 38245252
▶ Số fax:	+84 28 38245250
▶ Mail:	eyhcm@vn.ey.com
▶ Loại hình doanh nghiệp:	Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hai thành viên trở lên
▶ Hội đồng thành viên:	<ol style="list-style-type: none">1. Trần Đình Cường – Chủ tịch Hội đồng Thành viên2. Trần Phú Sơn3. Nguyễn Thái Thanh4. Bùi Anh Tuấn5. Nguyễn Thùy Dương6. Hàng Nhật Quang7. Lê Vũ Trường8. Trần Nam Dũng9. Trịnh Hoàng Anh
▶ Người đại diện theo pháp luật:	Ông TRẦN ĐÌNH CƯỜNG Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ban Tổng Giám đốc

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Phú Sơn	Tổng giám đốc
2	Nguyễn Thái Thanh	Phó Tổng giám đốc
3	Bùi Anh Tuấn	Phó Tổng giám đốc
4	Phùng Mạnh Phú	Phó Tổng giám đốc
5	Nguyễn Mạnh Hùng	Phó Tổng giám đốc
6	Lê Đức Trường	Phó Tổng giám đốc
7	Trịnh Hoàng Anh	Phó Tổng giám đốc
8	Trịnh Xuân Hòa	Phó Tổng giám đốc
9	Nguyễn Hoàng Linh	Phó Tổng giám đốc
10	Nguyễn Quý Tùng	Giám đốc Cấp cao
11	Anthony Lê Dương	Phó Tổng giám đốc
12	Ernest Yoong Chin Kang	Phó Tổng giám đốc
13	Lê Vũ Trường	Phó Tổng giám đốc
14	Hàng Nhật Quang	Phó Tổng giám đốc
15	Trần Nam Dũng	Phó Tổng giám đốc
16	Phạm Thị Cẩm Tú	Phó Tổng giám đốc
17	Maria Cristina Calimbas	Phó Tổng giám đốc
18	Nguyễn Thị Như Quỳnh	Phó Tổng giám đốc
19	Nguyễn Quốc Hoàng	Phó Tổng giám đốc
20	Nguyễn Hồ Khánh Tân	Phó Tổng giám đốc
21	Dương Thị Nữ	Giám đốc Cấp cao
22	Phạm Thị Thu Trang	Phó Tổng giám đốc
23	Thần Xuân Thịnh	Phó Tổng giám đốc
24	Phan Đăng Chương	Phó Tổng giám đốc
25	Nguyễn Việt Long	Phó Tổng giám đốc
26	Nguyễn Thùy Dương	Phó Tổng giám đốc
27	Bandara Wijaya Saman	Phó Tổng giám đốc
28	Nguyễn Phương Nga	Phó Tổng giám đốc
29	Đặng Phương Hà	Phó Tổng giám đốc
30	Vũ Tiến Dũng	Phó Tổng giám đốc
31	Takahisa Onose	Phó Tổng giám đốc
32	Angad S Allagh	Phó Tổng giám đốc
33	Hoàng Mạnh Thắng	Phó Tổng giám đốc
34	Phan Vĩnh Tân	Giám đốc Cấp cao
35	Phạm Thị Nguyễn Anh	Giám đốc Pháp lý Cấp cao

Chi nhánh công ty

- Tên Chi nhánh: **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội**
- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: +84 24 38315100
- Fax: +84 24 38315090
- Email: eyhanoi@vn.ey.com
- Người đứng đầu Chi nhánh: Ông Trần Phú Sơn
Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh



Hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ

Hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ



Hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ

Uy tín của EY Vietnam trong việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp có chất lượng cao với cách làm việc độc lập, khách quan và tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp là nguyên tắc căn bản dẫn đến thành công của chúng tôi với tư cách là công ty kiểm toán độc lập. Chúng tôi liên tục tập trung vào các sáng kiến nhằm nâng cao tính khách quan, độc lập và thái độ hoài nghi nghề nghiệp. Đây chính là những yếu tố cơ bản đảm bảo một cuộc kiểm toán chất lượng cao.

Tại EY Vietnam, với vai trò là kiểm toán viên, chúng tôi đưa ra ý kiến bảo đảm về sự trình bày hợp lý của báo cáo tài chính của công ty mà chúng tôi thực hiện kiểm toán. Nhóm kiểm toán của chúng tôi bao gồm những thành viên có đủ bằng cấp theo yêu cầu, phát huy hết năng lực chuyên môn, kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm về tất cả các ngành nghề và dịch vụ. Chúng tôi không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng và các quy trình quản trị rủi ro để dịch vụ của chúng tôi luôn đạt chất lượng cao.

EY đã thiết kế và triển khai một cách tổng thể các chính sách và thông lệ kiểm soát chất lượng kiểm toán toàn cầu. Các chính sách và thông lệ này đáp ứng các yêu cầu của Chuẩn mực Quốc tế về Kiểm soát Chất lượng ISQM1 do Ban soạn thảo Các chuẩn mực Kiểm toán và Bảo đảm Quốc tế (IAASB) ban hành (ISQM1). EY Vietnam đã áp dụng các chính sách và thủ tục toàn cầu này, có bổ sung thêm các nội dung cần thiết nhằm tuân thủ luật pháp sở tại và các hướng dẫn nghề nghiệp và đặc biệt là Chuẩn mực Kiểm soát Chất lượng Việt Nam – VSQC1 để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh cụ thể.

Chúng tôi cũng triển khai thực hiện hàng năm Chương trình Soát xét Chất lượng Kiểm toán (AQR) của EY và đánh giá xem liệu hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán của chúng tôi có hoạt động hiệu quả để có thể đưa ra bảo đảm hợp lý rằng EY Vietnam và nhân viên của chúng tôi tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp và các chuẩn mực của EY cũng như yêu cầu của các cơ quan quản lý.

Kết quả của chương trình AQR và các cuộc kiểm tra từ bên ngoài được phân tích đánh giá và thông báo trong nội bộ EY Vietnam nhằm đưa ra cơ sở cho việc cải thiện không ngừng chất lượng kiểm toán, phù hợp với các chuẩn mực nghề nghiệp cao nhất



Nội dung, lịch trình và phạm vi thực hiện kiểm tra, soát xét đảm bảo chất lượng trong năm

Nội dung, lịch trình và phạm vi thực hiện kiểm tra, soát xét đảm bảo chất lượng trong năm



Nội dung, lịch trình và phạm vi thực hiện kiểm tra, soát xét đảm bảo chất lượng trong năm

Công ty đã xây dựng và áp dụng chương trình kiểm tra, soát xét công tác đảm bảo chất lượng định kỳ phù hợp với yêu cầu của EY Toàn cầu và các quy định tại Việt Nam. Việc kiểm tra được thực hiện ở các cấp độ khác nhau như kiểm tra ở cấp công ty, từng phòng ban và/hoặc từng cuộc kiểm toán. Các thành viên của đoàn kiểm tra là các chuyên gia cao cấp, có nhiều kinh nghiệm của EY Vietnam hoặc các công ty trong mạng lưới EY Toàn cầu tùy theo tính chất của từng lần kiểm tra.

Chương trình Soát xét Chất lượng Kiểm toán Toàn cầu (AQR Toàn cầu) là nội dung chính mà EY luôn nỗ lực thực hiện nhằm duy trì và nâng cao chất lượng kiểm toán. EY Vietnam tham gia Chương trình Soát xét Chất lượng Kiểm toán Toàn cầu (AQR Toàn cầu), báo cáo kết quả và xây dựng các kế hoạch hành động tương ứng. Mục tiêu hàng đầu của chương trình AQR Toàn cầu là xác định xem liệu các hệ thống kiểm soát chất lượng, bao gồm của EY Vietnam, có được thiết kế phù hợp và được tuân thủ trong quá trình kiểm toán để cung cấp sự đảm bảo hợp lý về mức độ tuân thủ các chính sách và thủ tục, các chuẩn mực nghề nghiệp cũng như các yêu cầu quản lý. Chương trình AQR Toàn cầu được xây dựng phù hợp với các hướng dẫn trong ISQM1 và được bổ sung để phù hợp với VSQC1 và các yêu cầu quản lý của Việt Nam. Chương trình AQR cũng hỗ trợ cho những nỗ lực không ngừng của EY Vietnam trong việc phát hiện các cơ hội cải thiện kết quả hoạt động và kiện toàn các chính sách và thủ tục của chúng tôi.

Chương trình AQR Toàn cầu được triển khai thực hiện hàng năm và được điều phối và quản lý bởi đại diện của mạng lưới các thành viên của Ban kỹ thuật và được giám sát bởi mạng lưới Bộ phận Quản lý Chất lượng và Rủi ro Toàn cầu.

Các hồ sơ kiểm toán cần được soát xét hàng năm được lựa chọn theo phương pháp dựa trên rủi ro, tập trung vào những khách hàng kiểm toán lớn, phức tạp hoặc là công ty có lợi ích công chúng, có cân nhắc tới một số tiêu chí khác để tránh việc dự đoán trước khách hàng sẽ được chọn để kiểm tra. Chương trình AQR Toàn cầu bao gồm các cuộc soát xét hồ sơ chi tiết, tập trung vào rủi ro, đại diện cho một số lượng lớn hồ sơ kiểm toán công ty niêm yết và chưa niêm yết nhằm đánh giá mức độ tuân thủ các chính sách và thủ tục nội bộ, các yêu cầu của phương pháp luận kiểm toán của EY, các chuẩn mực nghề nghiệp và yêu cầu của các cơ quan quản lý tại Việt Nam. Ngoài ra, các cuộc soát xét cũng được thực hiện ở cấp độ toàn công ty để đánh giá mức độ tuân thủ các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng trong các bộ phận chức năng quy định trong ISQM 1 và VSQC 1. Chương trình AQR Toàn cầu sẽ hỗ trợ cho các hoạt động kiểm tra và giám sát của các cơ quan có chức năng quản lý trong lĩnh vực kiểm toán.

Các thành viên tham gia AQR và trưởng nhóm được lựa chọn trên cơ sở các kỹ năng và năng lực chuyên môn về kế toán và kiểm toán cũng như kiến thức chuyên ngành. Ngoài ra, các trưởng nhóm và các thành viên soát xét thường tham gia AQR trong thời gian vài năm và có chuyên môn cao trong việc thực hiện kiểm toán. Các trưởng nhóm và thành viên soát xét được giao nhiệm vụ soát xét cho các văn phòng khác với văn phòng mà họ làm việc và độc lập với các nhóm kiểm toán mà họ soát xét.

Kết quả của Chương trình AQR Toàn cầu và của các hoạt động thanh tra và giám sát từ các đơn vị bên ngoài đều được đánh giá và thông báo cho Ban lãnh đạo Công ty để quyết định các biện pháp cải thiện phù hợp. Các biện pháp giải quyết các vấn đề về chất lượng kiểm toán đã được phát hiện thông qua Chương trình AQR, kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý sẽ được lãnh đạo Bộ phận Dịch vụ Bảo đảm và Bộ phận Kỹ thuật xử lý. Bộ phận Kỹ thuật sẽ theo dõi việc triển khai các biện pháp được đề xuất. Những chương trình này cung cấp các thông tin phản hồi quan trọng để chúng tôi tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng.



Thuyết minh về việc đảm bảo tính độc lập của tổ chức kiểm toán

Thuyết minh về việc đảm bảo tính độc lập của tổ chức kiểm toán



Thuyết minh về việc đảm bảo tính độc lập của tổ chức kiểm toán

Các chính sách và quy trình đảm bảo tuân thủ tính độc lập của EY được thiết kế nhằm đảm bảo EY Vietnam và các nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi tuân thủ các chuẩn mực về tính độc lập áp dụng cho từng hợp đồng cụ thể, ví dụ bao gồm Chuẩn mực Đạo đức nghề nghiệp của Ủy ban Chuẩn mực Đạo đức Nghề nghiệp Kế toán viên (IESBA) thuộc Liên đoàn Kế toán viên Quốc tế (IFAC) và Chuẩn mực Đạo đức Nghề nghiệp Kế toán, Kiểm toán của Việt Nam. Tất cả các nhân viên chuyên nghiệp và một số nhân viên khác được yêu cầu tham gia các khóa học hàng năm về tính độc lập nhằm giúp duy trì tính độc lập của chúng tôi đối với các công ty mà chúng tôi thực hiện kiểm toán.

Mục đích của yêu cầu này là giúp nhân viên của chúng tôi hiểu được các trách nhiệm cá nhân và của EY Vietnam là đảm bảo không có bất kỳ lợi ích nào có thể bị coi là có ảnh hưởng đến tính khách quan, tính chính trực và công bằng khi thực hiện dịch vụ kiểm toán.

Chúng tôi xem xét và đánh giá tính độc lập từ nhiều góc độ khác nhau, kể cả các mối quan hệ tài chính của công ty và các nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi, các mối quan hệ làm việc, các mối quan hệ kinh doanh, mức độ cho phép thực hiện dịch vụ phi kiểm toán mà chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng kiểm toán, sự thay đổi luân phiên các thành viên Ban Tổng Giám đốc phụ trách cuộc kiểm toán, cách tính phí, sự phê chuẩn trước của Ủy ban Kiểm toán nếu có và chế độ đãi ngộ đối với các thành viên Ban Tổng Giám đốc.

Nhìn chung, việc vi phạm các yêu cầu về tính độc lập sẽ bị phản ánh vào các quyết định nâng bậc, lên lương và có thể dẫn đến các biện pháp kỷ luật khác.

Chúng tôi đã triển khai các ứng dụng, công cụ và các quy trình của EY Toàn cầu để hỗ trợ các nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi và các nhân viên khác trong việc tuân thủ các chính sách về tính độc lập



**Thuyết minh về tình hình
đào tạo và cập nhật kiến
thức cho kiểm toán viên
hành nghề**

Thuyết minh về tình hình đào tạo và cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên hành nghề



Thuyết minh về việc đảm bảo tính độc lập của tổ chức kiểm toán

Bộ phận Đào tạo & Phát triển của Công ty TNHH EY Vietnam có chức năng xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và giám sát kết quả thực hiện đối với các chương trình đào tạo nằm trong kế hoạch đào tạo hàng năm của Công ty.

Đối với các yêu cầu liên quan tới giờ cập nhật kiến thức ("CNKT") hàng năm cho Kiểm toán viên hành nghề theo quy định tại Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính ("Thông tư 150"), Thông tư số 15/2024/TT-BTC ngày 6/3/2024 của Bộ Tài chính ("Thông tư 15"), và Thông tư 56/2015/TT-BTC ngày 23/4/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 150, công ty thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài chính là mỗi kiểm toán viên đăng ký hành nghề phải đảm bảo học đủ tối thiểu 40 giờ CNKT trong đó có ít nhất 20 giờ về pháp luật kế toán, kiểm toán Việt Nam và 04 giờ đạo đức nghề nghiệp. Đối với kiểm toán viên không hành nghề kiểm toán trong thời gian từ 24 tháng liên tục trở lên tính đến thời điểm đăng ký phải có tối thiểu 80 giờ cập nhật kiến thức trong năm trước liền kề năm đăng ký hành nghề kiểm toán, trong đó có tối thiểu 40 giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam và 08 giờ đạo đức nghề nghiệp.

EY Vietnam đã được Bộ Tài chính chấp thuận cho phép tự tổ chức cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề của công ty. Tất cả các kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán sẽ tham dự các khóa học CNKT do công ty tổ chức. Đồng thời, Công ty cũng đăng ký cho các kiểm toán viên đăng ký hành nghề tham gia các chương trình CNKT do VACPA tổ chức đối với các nội dung phù hợp.

Chương trình đào tạo hàng năm dành cho Kiểm toán viên đăng ký hành nghề bao gồm các nội dung liên quan đến các vấn đề về kế toán, kiểm toán, thuế, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng làm việc và quản lý nhóm và các lĩnh vực khác. Các nội dung này được thực hiện tùy theo mục đích cụ thể của Công ty đặt ra và phù hợp với đặc điểm hoạt động trong từng giai đoạn. Do vậy, thời gian tổ chức, nội dung chi tiết và giảng viên có thể thay đổi theo yêu cầu của Công ty.

Giáo viên giảng dạy trong các khóa cập nhật kiến thức do Công ty tự tổ chức là các chuyên gia của EY Vietnam và các chuyên gia tới từ các công ty trong mạng lưới EY Toàn cầu.



Các thông tin tài chính



Các thông tin tài chính

(Dữ liệu trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024)

- ▶ Tổng doanh thu 1.278.096.386.902 VND, trong đó:
 - ▶ Doanh thu từ dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng: 451.148.099.626 VND
 - ▶ Doanh thu từ dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của các đơn vị khác: 630.020.433.485 VND
 - ▶ Doanh thu dịch vụ khác: 196.927.853.791 VND

- ▶ Chi phí: 1.272.683.950.100 VND
 - ▶ Chi phí tiền lương, thưởng của nhân viên: 694.552.258.865 VND
 - ▶ Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: 1.467.063.534 VND
 - ▶ Chi phí khác: 576.664.627.701 VND

- ▶ Lợi nhuận sau thuế: 494.691.687 VND
 - ▶ Các khoản thuế phải nộp NSNN: 11.220.696.824 VND
trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp: 0 VND
 - ▶ Tình hình trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp:
Công ty không lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp mà thực hiện mua bảo hiểm nghề nghiệp cho Công ty theo chính sách của EY Toàn cầu.
Số dư khoản trả trước phí bảo hiểm nghề nghiệp tại thời điểm 30/6/2024 là 1.634.549.744 đồng (cho giai đoạn từ tháng 6/2024 đến tháng 5/2025).



Thông tin về cơ sở xác định thu nhập cho Ban Tổng Giám đốc

Thông tin về cơ sở xác định thu nhập cho Ban Tổng Giám đốc



Thông tin về cơ sở xác định thu nhập cho Ban Tổng Giám đốc

Chất lượng là trọng tâm trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi và là cấu phần chủ chốt trong các hệ thống quản lý hiệu quả hoạt động. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc và các nhân viên chuyên nghiệp khác *được đánh giá và đãi ngộ trên cơ sở các tiêu chí bao gồm các chỉ số cụ thể về chất lượng và quản trị* rủi ro, bao gồm cả công việc lẫn kết quả.

Quy trình Quản lý Toàn cầu Hiệu quả Hoạt động của thành viên Ban Tổng Giám đốc (LEAD) là một quy trình đánh giá thống nhất toàn cầu đối với tất cả các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong các công ty thành viên của EY toàn cầu. Quy trình này thúc đẩy chương trình kinh doanh toàn cầu bằng cách kết nối Hiệu quả Hoạt động của các thành viên Ban Tổng Giám đốc với những mục tiêu và giá trị lớn hơn. LEAD là một quy trình có chu kỳ liên tục bao gồm việc xác định mục tiêu, lên kế hoạch phát triển cá nhân, soát xét hiệu quả hoạt động, ghi nhận và khen thưởng. Quy trình này được sử dụng làm nền tảng đánh giá và ghi nhận các mục tiêu và hiệu quả hoạt động của các thành viên Ban Tổng Giám đốc. Các mục tiêu của một thành viên Ban Tổng Giám đốc cần phản ánh được các ưu tiên toàn cầu, và một trong số đó là Chất lượng.

Chúng tôi nghiêm cấm việc đánh giá và đãi ngộ các thành viên Ban Tổng Giám đốc phụ trách cuộc kiểm toán và các thành viên Ban Tổng Giám đốc kiểm toán chủ chốt khác dựa trên cơ sở cung cấp dịch vụ phi kiểm toán cho những khách hàng kiểm toán của họ. Điều này củng cố các trách nhiệm nghề nghiệp cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc của chúng tôi nhằm duy trì tính độc lập và khách quan của chúng tôi.

Việc đánh giá cụ thể về chất lượng và việc thực hiện quản trị rủi ro được xây dựng có tính đến các yếu tố:

- ▶ Giỏi chuyên môn

- ▶ Tuân theo các chuẩn mực giá trị của chúng tôi, được thể hiện thông qua hành động và thái độ
- ▶ Thể hiện kiến thức và khả năng lãnh đạo trong công tác quản trị rủi ro và chất lượng
- ▶ Tuân thủ các chính sách và thủ tục
- ▶ Tuân thủ luật pháp, quy định và các nghĩa vụ nghề nghiệp
- ▶ Đóng góp vào việc bảo vệ và nâng cao thương hiệu EY

Triết lý đãi ngộ các thành viên Ban Tổng Giám đốc của chúng tôi đòi hỏi có cơ chế khen thưởng khác biệt dựa trên cơ sở mức độ hiệu quả hoạt động của các thành viên Ban Tổng Giám đốc theo kết quả đánh giá của quy trình LEAD. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc được đánh giá hàng năm theo năng lực cung cấp dịch vụ có chất lượng, khả năng lãnh đạo con người, kỹ năng làm việc xuất sắc, khả năng dẫn dắt và phát triển thị trường. Để có thể ghi nhận các giá trị thị trường tùy vào các kỹ năng và vai trò khác nhau, và để thu hút và tuyển dụng nhân tài, các yếu tố sau cũng được xem xét khi tính toán tổng mức thu nhập: thâm niên, vai trò và trách nhiệm, tiềm năng phát triển lâu dài và sự sẵn sàng luân chuyển.

Các trường hợp không tuân thủ các chuẩn mực về chất lượng sẽ dẫn đến việc điều chỉnh lương, đào tạo bổ sung, tăng cường giám sát, hoặc chuyển sang công việc khác. Các trường hợp tái diễn vi phạm không tuân thủ hoặc vi phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể dẫn đến biện pháp buộc phải ra khỏi công ty của chúng tôi.

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2024

Người đại diện theo pháp luật

Trần Đình Cường
Chủ tịch Hội đồng thành viên



**Phụ lục 1:
Danh sách kiểm toán
viên hành nghề
được chấp thuận**

Phụ lục 1: Danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận

(cập nhật đến ngày 27 tháng 9 năm 2024)

Số lượng KTV	Tên kiểm toán viên	Số giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán	Thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán	
			Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
I. Tại trụ sở chính				
1	Dương Lê Anthony	2223-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
2	Saman Wijaya Bandara	2036-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
3	Lê Vũ Trường	1588-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
4	Hàng Nhật Quang	1772-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
5	Phạm Thị Cẩm Tú	2266-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
6	Dương Phúc Kiên	4613-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
7	Huỳnh Ngọc Minh Trân	4637-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
8	Phạm Thị Thanh Thúy	4636-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
9	Phạm Xuân Tuấn	4639-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
10	Lý Hồng Mỹ	4175-2022-004-1	01/01/2022	31/12/2026
11	Ngô Thị Thúy Hòa	4171-2022-004-1	01/01/2022	31/12/2026
12	Tôn Thiện Bảo Ngọc	4177-2022-004-1	01/01/2022	31/12/2026
13	Nguyễn Quốc Hoàng	2787-2022-004-1	01/01/2022	31/12/2026
14	Dương Thị Nữ	3796-2021-004-1	01/01/2021	31/12/2025
15	Nguyễn Phan Anh Quốc	2759-2020-004-1	01/01/2021	31/12/2025
16	Nguyễn Thùy Trang	3213-2020-004-1	01/01/2020	31/12/2024
17	Vũ Tiến Dũng	3221-2020-004-1	01/01/2020	31/12/2024
18	Ngô Đức Nhật	5627-2020-004-1	24/11/2020	31/12/2024
19	Ngô Trần Quang	5629-2020-004-1	24/11/2020	31/12/2024
20	Nguyễn Minh Thanh	5559-2020-004-1	24/11/2020	31/12/2024
21	Phạm Ninh Tùng	5631-2020-004-1	24/11/2020	31/12/2024
22	Nguyễn Hồ Khánh Tân	3458-2020-004-1	15/11/2021	31/12/2024
23	Nguyễn Phương Nga	0763-2024-004-1	01/01/2024	31/12/2028
24	Đặng Minh Tài	2815-2024-004-1	01/01/2024	31/12/2028
25	Trần Nam Dũng	3021-2024-004-1	01/01/2024	31/12/2028
26	Nguyễn Thị Như Quỳnh	3040-2024-004-1	01/01/2024	31/12/2028
27	Trần Thanh Thúy	3076-2024-004-1	01/01/2024	31/12/2028
28	Đặng Nguyên Hương	5041-2024-004-1	01/01/2024	31/12/2028
29	Huỳnh Nhật Hưng	5040-2024-004-1	01/01/2024	31/12/2028
30	Ernest Yoong Chin Kang	1891-2023-00401	01/01/2023	31/12/2027
31	Thái Trọng Cang	4139-2022-004-1	01/01/2022	31/12/2026
II. Tại chi nhánh				
1	Trần Đình Cường	0135-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
2	Nguyễn Thái Thanh	0402-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
3	Trần Phú Sơn	0637-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
4	Lê Đức Trường	0816-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
5	Trịnh Xuân Hòa	0754-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
6	Hoàng Thị Hồng Minh	0761-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
7	Bùi Anh Tuấn	1067-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
8	Maria Cristina M. Calimbas	1073-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
9	Nguyễn Thùy Dương	0893-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027

Số lượng KTV	Tên kiểm toán viên	Số giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán	Thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán	
			Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
10	Trịnh Hoàng Anh	2071-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
11	Đặng Phương Hà	2400-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
12	Phùng Mạnh Phú	2598-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
13	Trần Thị Thu Hiền	2487-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
14	Nguyễn Mạnh Hùng	2401-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
15	Nguyễn Ngọc Khoa	3298-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
16	Lê Minh Tùng	4656-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
17	Nguyễn Quý Mạnh	4482-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
18	Lê Hồng Vân	4432-2023-004-1	01/01/2023	31/12/2027
19	Nguyễn Thị Quỳnh	4207-2022-004-1	01/01/2022	31/12/2026
20	Đào Văn Thích	3732-2021-004-1	01/01/2021	31/12/2025
21	Nguyễn Hoàng Linh	3835-2021-004-1	01/01/2021	31/12/2025
22	Nguyễn Văn Trung	3847-2021-004-1	01/01/2021	31/12/2025
23	Nguyễn Văn Huy	5592-2020-004-1	06/11/2020	31/12/2024
24	Lê Thị Thu	5606-2020-004-1	06/11/2020	31/12/2024
25	Ngô Thị Phương Nhung	3069-2024-004-1	01/01/2024	31/12/2028
26	Nguyễn Trần Trung	5096-2024-004-1	01/01/2024	31/12/2028
27	Nguyễn Hoàng Long	5078-2024-004-1	01/01/2024	31/12/2028
28	Phạm Việt Anh	5056-2022-004-1	01/01/2022	31/12/2026



**Phụ lục 2:
Danh sách đơn vị
có lợi ích công chúng
đã được kiểm toán**

Phụ lục 2: Danh sách đơn vị có lợi ích công chúng đã được kiểm toán

(cập nhật đến ngày 27 tháng 9 năm 2024)

STT	TÊN CÔNG TY	TÌNH HÌNH KIỂM TOÁN
1	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ	Đã hoàn thành
2	CÔNG TY BẢO HIỂM LIÊN HIỆP	Đã hoàn thành
3	CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ CHAILEASE	Đã hoàn thành
4	CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KEXIM VIỆT NAM	Đã hoàn thành
5	CÔNG TY CỔ PHẦN AN THÀNH BICSOL	Đã hoàn thành
6	CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES	Đã hoàn thành
7	CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM	Đã hoàn thành
8	CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC	Đã hoàn thành
9	CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN	Đã hoàn thành
10	CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NHÂN THỌ PHÚ HƯNG	Đã hoàn thành
11	CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM OPES	Đã hoàn thành
12	CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA	Đã hoàn thành
13	CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN	Đã hoàn thành
14	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIÊN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN	Đã hoàn thành
15	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM	Đã hoàn thành
16	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT	Đã hoàn thành
17	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN	Đã hoàn thành
18	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG	Đã hoàn thành
19	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM	Đã hoàn thành
20	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT	Đã hoàn thành
21	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI	Đã hoàn thành
22	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG	Đã hoàn thành
23	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX	Đã hoàn thành
24	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT	Đã hoàn thành
25	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK	Đã hoàn thành
26	CÔNG TY CỔ PHẦN CMA-CGM VIỆT NAM	Đã hoàn thành
27	CÔNG TY CỔ PHẦN CMC	Đã hoàn thành
28	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH	Đã hoàn thành
29	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO	Đã hoàn thành
30	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAPO	Đã hoàn thành
31	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA	Đã hoàn thành
32	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM	Đã hoàn thành
33	CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN	Đã hoàn thành
34	CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN	Đã hoàn thành
35	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ	Đã hoàn thành
36	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI	Đã hoàn thành
37	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PRIMO	Đã hoàn thành
38	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO	Đã hoàn thành
39	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG	Đã hoàn thành
40	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM PHAN	Đã hoàn thành

STT	TÊN CÔNG TY	TÌNH HÌNH KIỂM TOÁN
41	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ	Đã hoàn thành
42	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG	Đã hoàn thành
43	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG	Đã hoàn thành
44	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN	Đã hoàn thành
45	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG TASECO	Đã hoàn thành
46	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA	Đã hoàn thành
47	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2	Đã hoàn thành
48	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG	Đã hoàn thành
49	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST	Đã hoàn thành
50	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL	Đã hoàn thành
51	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN	Đã hoàn thành
52	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH R.E.E	Đã hoàn thành
53	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH	Đã hoàn thành
54	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ	Đã hoàn thành
55	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN	Đã hoàn thành
56	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG VIỆT NAM	Đã hoàn thành
57	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO	Đã hoàn thành
58	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO SÀI GÒN	Đã hoàn thành
59	CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING	Đã hoàn thành
60	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE	Đã hoàn thành
61	CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS	Đã hoàn thành
62	CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG	Đã hoàn thành
63	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)	Đã hoàn thành
64	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮC LẮK	Đã hoàn thành
65	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2	Đã hoàn thành
66	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE	Đã hoàn thành
67	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ	Đã hoàn thành
68	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC	Đã hoàn thành
69	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA	Đã hoàn thành
70	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1	Đã hoàn thành
71	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM	Đã hoàn thành
72	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25	Đã hoàn thành
73	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YẾN BÁI	Đã hoàn thành
74	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY	Đã hoàn thành
75	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3	Đã hoàn thành
76	CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA	Đã hoàn thành
77	CÔNG TY CỔ PHẦN FECON NGHI SƠN	Đã hoàn thành
78	CÔNG TY CỔ PHẦN GHTKPAY	Đã hoàn thành
79	CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA	Đã hoàn thành
80	CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG	Đã hoàn thành
81	CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM	Đã hoàn thành
82	CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI	Đã hoàn thành
83	CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS	Đã hoàn thành
84	CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT	Đã hoàn thành
85	CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM	Đã hoàn thành

STT	TÊN CÔNG TY	TÌNH HÌNH KIỂM TOÁN
86	CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT - TIỆP	Đã hoàn thành
87	CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON	Đã hoàn thành
88	CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG	Đã hoàn thành
89	CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM	Đã hoàn thành
90	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM	Đã hoàn thành
91	CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN	Đã hoàn thành
92	CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN	Đã hoàn thành
93	CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA	Đã hoàn thành
94	CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH	Đã hoàn thành
95	CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG	Đã hoàn thành
96	CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN	Đã hoàn thành
97	CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH	Đã hoàn thành
98	CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI	Đã hoàn thành
99	CÔNG TY CỔ PHẦN NNH MIZUKI	Đã hoàn thành
100	CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM	Đã hoàn thành
101	CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI	Đã hoàn thành
102	CÔNG TY CỔ PHẦN PAN-HULIC	Đã hoàn thành
103	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT	Đã hoàn thành
104	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH	Đã hoàn thành
105	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC	Đã hoàn thành
106	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM	Đã hoàn thành
107	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT	Đã hoàn thành
108	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG	Đã hoàn thành
109	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ RỒNG VIỆT	Đã hoàn thành
110	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ UOB ASSET MANAGEMENT (VIỆT NAM)	Đã hoàn thành
111	CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM	Đã hoàn thành
112	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST	Đã hoàn thành
113	CÔNG TY CỔ PHẦN SHELEV VIỆT NAM	Đã hoàn thành
114	CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM	Đã hoàn thành
115	CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM – CHI NHÁNH 2	Đã hoàn thành
116	CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM – CHI NHÁNH 3	Đã hoàn thành
117	CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH	Đã hoàn thành
118	CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ	Đã hoàn thành
119	CÔNG TY CỔ PHẦN SỬA QUỐC TẾ	Đã hoàn thành
120	CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM	Đã hoàn thành
121	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS	Đã hoàn thành
122	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC	Đã hoàn thành
123	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM	Đã hoàn thành
124	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH	Đã hoàn thành
125	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECOPARK	Đã hoàn thành
126	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM	Đã hoàn thành
127	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE	Đã hoàn thành
128	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐỒ	Đã hoàn thành
129	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO	Đã hoàn thành
130	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM TÍN	Đã hoàn thành

STT	TÊN CÔNG TY	TÌNH HÌNH KIỂM TOÁN
131	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH	Đã hoàn thành
132	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI	Đã hoàn thành
133	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN	Đã hoàn thành
134	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MỀ KÔNG	Đã hoàn thành
135	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN	Đã hoàn thành
136	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI	Đã hoàn thành
137	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL	Đã hoàn thành
138	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH	Đã hoàn thành
139	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1	Đã hoàn thành
140	CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA	Đã hoàn thành
141	CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN G	Đã hoàn thành
142	CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG	Đã hoàn thành
143	CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ	Đã hoàn thành
144	CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH	Đã hoàn thành
145	CÔNG TY CỔ PHẦN THẾP POMINA 2	Đã hoàn thành
146	CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y XANH VIỆT NAM	Đã hoàn thành
147	CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC	Đã hoàn thành
148	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO	Đã hoàn thành
149	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA	Đã hoàn thành
150	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS	Đã hoàn thành
151	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẢI HẢ	Đã hoàn thành
152	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HẢ	Đã hoàn thành
153	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ	Đã hoàn thành
154	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ	Đã hoàn thành
155	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH	Đã hoàn thành
156	CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á	Đã hoàn thành
157	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX	Đã hoàn thành
158	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS	Đã hoàn thành
159	CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO	Đã hoàn thành
160	CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM	Đã hoàn thành
161	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Đã hoàn thành
162	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETTRANSTIMEX	Đã hoàn thành
163	CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE	Đã hoàn thành
164	CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25	Đã hoàn thành
165	CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT	Đã hoàn thành
166	CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES	Đã hoàn thành
167	CÔNG TY CỔ PHẦN VINID PAY	Đã hoàn thành
168	CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO	Đã hoàn thành
169	CÔNG TY CỔ PHẦN VNG	Đã hoàn thành
170	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS	Đã hoàn thành
171	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1	Đã hoàn thành
172	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS	Đã hoàn thành
173	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE	Đã hoàn thành
174	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO	Đã hoàn thành
175	CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỒ	Đã hoàn thành
176	CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC	Đã hoàn thành
177	CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV HOME CREDIT VIỆT NAM	Đã hoàn thành
178	CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS	Đã hoàn thành

STT	TÊN CÔNG TY	TÌNH HÌNH KIỂM TOÁN
179	CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI	Đã hoàn thành
180	CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG SMBC	Đã hoàn thành
181	CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI	Đã hoàn thành
182	CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM	Đã hoàn thành
183	CÔNG TY TNHH AON VIỆT NAM	Đã hoàn thành
184	CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHA LIFE VIỆT NAM	Đã hoàn thành
185	CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM LIBERTY	Đã hoàn thành
186	CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM	Đã hoàn thành
187	CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MIRAE ASSET PRÉVOIR	Đã hoàn thành
188	CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MVI	Đã hoàn thành
189	CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM	Đã hoàn thành
190	CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM TOKIO MARINE VIỆT NAM	Đã hoàn thành
191	CÔNG TY TNHH CHO THUÊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VIỆT NAM	Đã hoàn thành
192	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN MAYBANK	Đã hoàn thành
193	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM	Đã hoàn thành
194	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST	Đã hoàn thành
195	CÔNG TY TNHH MANULIFE (VIỆT NAM)	Đã hoàn thành
196	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÁ TRẮNG BẢO LAI	Đã hoàn thành
197	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỀU HỒI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN	Đã hoàn thành
198	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM	Đã hoàn thành
199	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A	Đã hoàn thành
200	CÔNG TY TNHH MTV CHO THUÊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN	Đã hoàn thành
201	CÔNG TY TNHH MTV CHO THUÊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM	Đã hoàn thành
202	CÔNG TY TNHH MTV GIÁO DỤC LÝ THÁI TỐ	Đã hoàn thành
203	CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN	Đã hoàn thành
204	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT	Đã hoàn thành
205	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ EASTSPRING INVESTMENTS	Đã hoàn thành
206	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM	Đã hoàn thành
207	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MANULIFE INVESTMENT (VIỆT NAM)	Đã hoàn thành
208	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)	Đã hoàn thành
209	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM	Đã hoàn thành
210	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI	Đã hoàn thành
211	CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA	Đã hoàn thành
212	HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI - KHAI KHOÁNG THẮNG LONG	Đã hoàn thành
213	MEKONG ENTERPRISE FUND IV LIMITED PARTNERSHIP	Đã hoàn thành
214	NGÂN HÀNG BANK OF INDIA - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Đã hoàn thành
215	NGÂN HÀNG BUSAN - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Đã hoàn thành
216	NGÂN HÀNG CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH	Đã hoàn thành
217	NGÂN HÀNG CÔNG NGHIỆP HÀN QUỐC - CHI NHÁNH HÀ NỘI	Đã hoàn thành

STT	TÊN CÔNG TY	TÌNH HÌNH KIỂM TOÁN
218	NGÂN HÀNG DAEGU- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Đã hoàn thành
219	NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CAMPUCHIA - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Đã hoàn thành
220	NGÂN HÀNG HUA NAN COMMERCIAL BANK, LTD - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Đã hoàn thành
221	NGÂN HÀNG INDUSTRIAL BANK OF KOREA - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Đã hoàn thành
222	NGÂN HÀNG KEB HANA - CHI NHÁNH HÀ NỘI	Đã hoàn thành
223	NGÂN HÀNG KEB HANA - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Đã hoàn thành
224	NGÂN HÀNG MALAYAN BANKING BERHAD - CHI NHÁNH HÀ NỘI	Đã hoàn thành
225	NGÂN HÀNG MALAYAN BANKING BERHAD - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Đã hoàn thành
226	NGÂN HÀNG MIZUHO BANK, LTD.- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI	Đã hoàn thành
227	NGÂN HÀNG SINOPAC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Đã hoàn thành
228	NGÂN HÀNG SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Đã hoàn thành
229	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH	Đã hoàn thành
230	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT	Đã hoàn thành
231	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á	Đã hoàn thành
232	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM	Đã hoàn thành
233	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á	Đã hoàn thành
234	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM	Đã hoàn thành
235	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG	Đã hoàn thành
236	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI	Đã hoàn thành
237	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN	Đã hoàn thành
238	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIỀN PHONG	Đã hoàn thành
239	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG	Đã hoàn thành
240	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN	Đã hoàn thành
241	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM	Đã hoàn thành
242	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TAIPEI FUBON – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG	Đã hoàn thành
243	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TAIPEI FUBON – CHI NHÁNH HÀ NỘI	Đã hoàn thành
244	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TAIPEI FUBON – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Đã hoàn thành
245	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG	Đã hoàn thành
246	NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM	Đã hoàn thành
247	NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM	Đã hoàn thành
248	NGÂN HÀNG TNHH CTBC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Đã hoàn thành
249	NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)	Đã hoàn thành
250	NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN UNITED OVERSEAS BANK (VIỆT NAM)	Đã hoàn thành
251	NGÂN HÀNG TNHH MTV ANZ (VIỆT NAM)	Đã hoàn thành
252	NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HONG LEONG VIỆT NAM	Đã hoàn thành
253	NHÀ MÁY LUYỆN PHÔI THÉP - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA	Đã hoàn thành
254	NHÀ MÁY THÉP POMINA 1- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA	Đã hoàn thành

STT	TÊN CÔNG TY	TÌNH HÌNH KIỂM TOÁN
255	QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM	Đã hoàn thành
256	QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF	Đã hoàn thành
257	QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG MANULIFE	Đã hoàn thành
258	QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG PVCOM	Đã hoàn thành
259	QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM	Đã hoàn thành
260	QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND	Đã hoàn thành
261	QUỸ ĐẦU TƯ CƠ HỘI MIRAE ASSET VIỆT NAM	Đã hoàn thành
262	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM	Đã hoàn thành
263	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TECHCOM	Đã hoàn thành
264	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ FIDES VN	Đã hoàn thành
265	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HÀNG ĐẦU VCBF	Đã hoàn thành
266	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE	Đã hoàn thành
267	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT	Đã hoàn thành
268	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH TECHCOM	Đã hoàn thành
269	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG	Đã hoàn thành
270	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT NAM	Đã hoàn thành
271	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TECHCOM	Đã hoàn thành
272	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRIỂN VỌNG BẢO VIỆT	Đã hoàn thành
273	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU UNITED ESG VIỆT NAM	Đã hoàn thành
274	QUỸ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SỐ VÀ Y TẾ VIỆT NAM	Đã hoàn thành
275	QUỸ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG RED ONE	Đã hoàn thành
276	QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BÊN VỮNG SSI	Đã hoàn thành
277	QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM	Đã hoàn thành
278	QUỸ ĐẦU TƯ THÀNH VIÊN SSI	Đã hoàn thành
279	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO VIỆT	Đã hoàn thành
280	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU FIDES VN	Đã hoàn thành
281	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM	Đã hoàn thành
282	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VCAM-NH	Đã hoàn thành
283	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI	Đã hoàn thành
284	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM	Đã hoàn thành
285	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VCBF	Đã hoàn thành
286	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND	Đã hoàn thành
287	QUỸ ETF IPAAM VN100	Đã hoàn thành
288	QUỸ ETF KIM GROWTH VN30	Đã hoàn thành
289	QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT	Đã hoàn thành
290	QUỸ ETF MAFM VN30	Đã hoàn thành
291	QUỸ ETF SSIAM VN30	Đã hoàn thành
292	QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD	Đã hoàn thành
293	QUỸ ETF SSIAM VNX50	Đã hoàn thành
294	QUỸ HƯU TRÍ ĐỘC LẬP	Đã hoàn thành
295	SUMITOMO LIFE INSURANCE	Đã hoàn thành
296	TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT	Đã hoàn thành
297	TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP	Đã hoàn thành
298	TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT	Đã hoàn thành
299	TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ	Đã hoàn thành
300	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM	Đã hoàn thành
301	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI	Đã hoàn thành

STT	TÊN CÔNG TY	TÌNH HÌNH KIỂM TOÁN
302	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU	Đã hoàn thành
303	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH	Đã hoàn thành
304	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN	Đã hoàn thành
305	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM	Đã hoàn thành
306	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM	Đã hoàn thành
307	TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH	Đã hoàn thành
308	TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP	Đã hoàn thành
309	TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM- CÔNG TY CỔ PHẦN	Đã hoàn thành
310	TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC- CTCP	Đã hoàn thành
311	VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND II, L.P	Đã hoàn thành
312	VINFAST AUTO LTD.	Đã hoàn thành
313	CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS	Đã hoàn thành
314	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA	Đã hoàn thành
315	CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)	Đã hoàn thành
316	NGÂN HÀNG MIZUHO BANK, LTD. - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Đã hoàn thành
317	QUỸ ĐẦU TƯ RỒNG VIỆT	Đã hoàn thành
318	CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS	Đã hoàn thành
319	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV	Đã hoàn thành
320	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU PVCOM	Đã hoàn thành
321	NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CAMPUCHIA-CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH	Đã hoàn thành
322	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TAIPEI FUBON - CHI NHÁNH HÀ NỘI	Đã hoàn thành
323	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ M-PAY	Đã hoàn thành
324	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TAIPEI FUBON - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG	Đã hoàn thành
325	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA	Đã hoàn thành
326	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG	Đã hoàn thành
327	QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG LINH HOẠT TECHCOM	Đã hoàn thành
328	QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG BVIM	Đã hoàn thành
329	QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND	Đã hoàn thành
330	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT MIRAE ASSET VIỆT NAM	Đã hoàn thành
331	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NTP	Đã hoàn thành
332	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRIỂN VỌNG NTP	Đã hoàn thành
333	CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV TNEX	Đã hoàn thành
334	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT - QUỸ ETF BVFVN DIAMOND	Đã hoàn thành
335	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN – NGÂN HÀNG VIỆT NAM THƯƠNG TÍN	Đã hoàn thành
336	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYÊN TIỀN QUỐC TẾ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG	Đã hoàn thành
337	MEKONG GENESIS, LTD.	Đã hoàn thành
338	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK	Đã hoàn thành
339	VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND III, L.P.	Đã hoàn thành
340	VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND IV, L.P.	Đã hoàn thành
341	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT VND	Đã hoàn thành

STT	TÊN CÔNG TY	TÌNH HÌNH KIỂM TOÁN
342	DEUTSCHE BANK AG - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Đã hoàn thành
343	CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY	Đã hoàn thành
344	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN	Đã hoàn thành
345	DO VENTURES ANNEX FUND, LP	Đã hoàn thành
346	DO VENTURES FUND I-A, LP	Đã hoàn thành
347	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI	Đã hoàn thành
348	NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CAMPUCHIA - CHI NHÁNH HÀ NỘI	Đã hoàn thành
349	CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT	Đã hoàn thành
350	QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50	Đã hoàn thành

EY | Xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn

Tôn chỉ hoạt động của EY là xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn, giúp tạo nên những giá trị bền lâu cho khách hàng, cho mọi nhân viên và xã hội, và tạo dựng sự tin nhiệm trên các thị trường vốn.

Đội ngũ chuyên gia đa ngành của EY tại hơn 150 quốc gia, được hỗ trợ bởi dữ liệu và công nghệ, mang đến sự tin nhiệm thông qua việc cung cấp các dịch vụ đảm bảo và giúp khách hàng tăng trưởng, chuyển đổi và điều hành hoạt động kinh doanh.

Khi cung cấp các dịch vụ đảm bảo, tư vấn, pháp lý, chiến lược, thuế và giao dịch tài chính, đội ngũ chuyên gia EY luôn trả về các câu hỏi sống còn của khách hàng để tìm những câu trả lời mới cho nhiều vấn đề phức tạp mà thế giới hiện nay đang đối mặt.

EY là một tổ chức toàn cầu bao gồm các thành viên của Ernst & Young Global Limited, hoặc một hay nhiều thành viên của tổ chức toàn cầu này, trong đó mỗi thành viên là một pháp nhân riêng biệt. Ernst & Young Global Limited là một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập tại Vương Quốc Anh và không cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Thông tin về cách EY thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân cùng mô tả về các quyền của cá nhân theo luật bảo vệ dữ liệu có thể được tìm thấy tại ey.com/privacy. Các công ty thành viên EY không cung cấp dịch vụ pháp lý nếu không được luật pháp nước sở tại cho phép. Để biết thêm thông tin về tổ chức của chúng tôi, vui lòng truy cập ey.com.

© Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam năm 2024.

Tất cả các quyền được bảo lưu.

APAC No. 16270901

ED None

Ấn phẩm này chỉ chứa những nội dung mang tính thông tin chung, không nhằm đưa ra những hướng dẫn và tư vấn cụ thể về kế toán, thuế, pháp lý hay những tư vấn chuyên môn khác. Độc giả cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể nào.

ey.com/vi_vn

